

Phát triển logistics là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược

Sáng 2-12, phát biểu tại phiên toàn thể diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Khu thương mại tự do, giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng logistics" do Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, nhận thức về phát triển logistics ở Việt Nam được nâng lên; khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách được tiếp tục hoàn thiện. Hạ tầng logistics phát triển nhanh với nhiều công trình lớn, hiện đại, thúc đẩy cơ cấu hợp lý, kết nối hài hòa các phương thức vận tải, bao gồm hệ thống giao thông, sân bay, cảng biển, hạ tầng điện, sóng internet; đang thúc đẩy khai thác, phát triển không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm...



XEM TIẾP TRANG 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2024. Ảnh: TTXVN

Triển khai nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày 2-12, kết luận hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch của UBND thành phố, chủ động, tích cực triển khai nghị quyết có hiệu quả, nghiêm túc. Trong đó, UBND các quận quan tâm việc giải quyết sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư, bảo đảm sau 5 năm theo lộ trình phải hoàn thành việc sắp xếp, lưu ý vấn đề tư tưởng, bảo đảm các chế độ chính sách, thông suốt trong quá trình thực hiện.



XEM TIẾP TRANG 2 Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kết luận hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

70 năm tập kết ra Bắc - những năm tháng không quên

Bài cuối: Học sinh miền Nam - một thời và mãi mãi

Trong những chuyến tàu ra Bắc cách đây 70 năm, bên cạnh lực lượng cán bộ, quân đội, có rất đông thanh thiếu niên đủ các lứa tuổi theo chân cha mẹ hoặc một mình rời quê hương ra Bắc theo chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Họ trở thành những "hạt giống đỏ" có nhiều đóng góp trong công cuộc kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước sau này.

TRANG 2



Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường của cựu học sinh khối lớp 10, Trường Học sinh miền Nam Đồng Triêu (Quảng Ninh) tại Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ, quản lý chủ quyền biên giới

Trong năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, phát huy tốt sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, về những kết quả đã đạt được trong năm qua.

TRANG 5

Tăng sức hút cho thị trường du lịch cuối năm

Dự kiến năm 2024, tổng lượt khách lưu trú tại thành phố đạt 10,3 triệu lượt, tăng 39% so với năm 2023. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lưu hành cả năm ước đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2023, bằng 178% so với năm 2019 (thời kỳ đỉnh cao của du lịch Đà Nẵng). Để đạt mục tiêu này cũng như tạo đà cho năm mới, ngành du lịch nỗ lực thu hút khách, đặc biệt dịp lễ đón Giáng sinh và chào năm mới 2025.

TRANG 3



Thành phố đang chuẩn bị nhiều sự kiện, chương trình, sản phẩm để đón khách du lịch mùa cuối năm và đón năm mới 2025. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ

Rà soát tài sản công, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước; triệt để cắt giảm chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách để dành chi đầu tư phát triển, nhất là các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, thiết yếu; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát lại toàn bộ tài sản công, trữ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định, không để lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước. Về quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cần hoàn thành việc sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng lực tài chính, đổi mới quản trị, công nghệ, cơ cấu lại sản phẩm, ngành, nghề sản xuất kinh doanh.

M.QUẾ

Đôn đốc thu ngân sách các khoản liên quan đến đất đai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 124/CD-TTg về việc tăng cường đôn đốc thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thu liên quan đến đất đai trong tháng cuối năm 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đẩy mạnh thực hiện việc lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại. Khẩn trương ban hành đầy đủ bảng giá đất và các nội dung khác được quy định chi tiết trong Luật Đất đai.

XEM TIẾP TRANG 2

Điểm đến của sinh viên quốc tế

Chủ động hội nhập, tích cực tham gia các mạng lưới giáo dục quốc tế là một trong nhiều hoạt động được Đại học Đà Nẵng triển khai trong "Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2035", nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu tại các trường đại học thành viên.

TRANG 3



SHB Đà Nẵng thay huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật

Sau kết quả thất vọng ở 9 vòng đấu tại V-League 2024-2025, SHB Đà Nẵng có sự cải tổ mạnh mẽ ở thượng tầng (ban lãnh đạo) khi đồng loạt thay đổi giám đốc kỹ thuật và huấn luyện viên trưởng, trong khi chủ tịch CLB từ chức.

TRANG 6



TRONG SỐ NÀY

Hàng hóa có thể giảm giá lên đến 100% trong tháng khuyến mại

TRANG 3

Nhiều nước tăng tốc phát triển điện hạt nhân

TRANG 6

Phát triển logistics là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược

(TIẾP THEO TRANG 1)

Cho rằng thế chế còn có những ràng buộc nên một số lĩnh vực như hạ tầng, mô hình hợp tác công-tư còn hạn chế, Thủ tướng cho biết, số doanh nghiệp logistics tiếp tục gia tăng. Phát triển logistics có xu hướng tích cực hơn, phát huy đa dạng các phương thức vận tải, giảm dần phụ thuộc vào vận tải bằng đường bộ; phát triển nhân lực được đẩy mạnh, nhiều chỉ số xếp hạng quốc tế về logistics của Việt Nam được cải thiện... Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng sự nỗ lực, những kết quả quan trọng về sự phát triển vượt bậc của hệ thống logistics, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, tồn tại trong phát triển như nhận thức vai trò của logistics trong việc xây dựng Việt Nam thành trung chuyển hàng hóa của thế giới còn hạn chế; chi phí logistics tại Việt Nam còn cao.

Phản tích tình hình thế giới, với quan điểm "sáng tạo để bay cao, đổi mới vươn xa, hội nhập để phát triển" và xác định phát triển logistics là yêu

cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên để phát triển đất nước, Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu và 7 nhiệm vụ cho phát triển logistics. Để góp phần tăng trưởng GDP của đất nước ở mức 2 con số trong năm tới, phải giảm chi phí logistics từ 18% xuống 15% trong năm 2025; nâng quy mô logistics trong GDP từ 10% lên 15%, phấn đấu đạt 20%; nâng quy mô logistics của Việt Nam trong quy mô logistics thế giới từ 0,4% lên 0,5%, phấn đấu đạt 0,6%; tốc độ tăng trưởng của ngành logistics 14-15% nâng lên 20%. Thủ tướng chỉ rõ, phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của logistics trong quá trình phát triển đất nước, nhất là với Việt Nam là trung tâm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Đột phá về thế chế, hoàn thiện thể chế để ngành logistics phát triển đúng theo 3 mục tiêu, góp phần đưa đất nước đạt tăng trưởng 2 con số, đưa

đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Phát triển hạ tầng logistics hiện đại, thông suốt, giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trong đó phải đẩy mạnh, phát triển hàng không, hàng hải, đường sắt tốc độ cao. Xây dựng quản trị thông minh, nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ngoại giao logistics đồng thời phải đẩy mạnh, hiện đại hóa logistics trong nội địa. Xây dựng quản trị thông quốc gia thương mại tự do; kết nối chặt chẽ giữa các phương thức giao thông hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa và cao tốc để kết nối các khu thương mại tự do của thế giới, kết nối hệ thống giao thông quốc tế. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tập trung xây dựng quốc gia thương mại tự do; hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam; xây dựng các khu thương mại tự do quốc tế.

TTXVN

Triển khai nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(TIẾP THEO TRANG 1)

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, mọi quyền lợi của nhân dân phải được bảo đảm xuyên suốt; sau khi sắp xếp phải tốt hơn, không để vướng mắc về quy trình, thủ tục; không gây phiền hà cho người dân. Cần thiết, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thành lập các tổ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; không để người dân đi lại nhiều lần liên quan đến các thủ tục hành chính do việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Về cơ sở vật chất, trước mắt thực hiện theo đề án của các quận đã được cấp thẩm quyền thông qua, sau đó căn cứ cơ sở pháp lý, thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính phải tổng hợp, rà soát cụ thể đối với các hộ chính sách, tuyệt đối không để ai thiếu sót, khó khăn. Về sắp xếp tổ dân phố, giao Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tham mưu để báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Thành ủy trước khi tiến hành triển khai. Về chuyển giao trường học (thuộc địa bàn quận Liên Chiểu chuyển về quận Thanh Khê), trước ngày 1-1-2025 phải hoàn thành, nhưng không làm ảnh hưởng việc học của học sinh, không gây xáo trộn tâm lý và thủ tục đối với học sinh. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu

UBND các quận, trước ngày 20-12 phải báo cáo đầy đủ các vấn đề triển khai, các khó khăn, vướng mắc liên quan về Sở Nội vụ tổng hợp, để trước 31-12-2024, UBND thành phố chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm.

Báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, đến nay UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã mới sau sắp xếp đi vào hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kế hoạch xác định các nội dung nhiệm vụ, công việc cụ thể cần thực hiện để phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở chủ động tổ chức triển khai phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương. Việc triển khai phải tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện nghị quyết; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

UBND thành phố yêu cầu, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các phương tiện truyền thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức học tập kinh nghiệm triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kiến toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư; phân loại đơn vị hành chính các cấp; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp, thành lập bản đồ hành chính các cấp; chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân.

Theo Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1-1-2025, thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận và 2 huyện; 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường và 11 xã, giảm 9 phường.

TRONG HUY

Đôn đốc thu ngân sách các khoản liên quan đến đất đai

(TIẾP THEO TRANG 1)

Tích cực chỉ đạo rà soát và xác định rõ số lượng hồ sơ đất đai còn tồn đọng, nguyên nhân, giải pháp và chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; rà soát các dự án bất động sản đã triển khai trên địa bàn nhưng còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng... để kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát những dự án đã có

quyết định giao đất, không có vướng mắc nhưng chủ đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính về đất đai thì tổ chức thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai thực hiện, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường bất động sản tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, giữ cho thị trường phát triển an

toàn, lành mạnh, bền vững. Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng đối với các khoản thu từ đất đai, khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất.

Chinhphu.vn

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố có thành tích xuất sắc

Ngày 2-12, Công an thành phố công bố các quyết định, trao tặng bằng khen của Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Theo đó, Bộ Công an tặng bằng khen cho Phòng An ninh Đối ngoại vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn

tại các cơ quan đại diện, tổ chức và công dân nước ngoài tại Việt Nam; tặng bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân vì có thành tích trong tham mưu, tổ chức triển khai cơ chế hợp tác thường niên cấp Bộ trưởng Công an, Nội vụ 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam; tặng bằng khen cho 1 cá nhân và Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) vì thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng

Ủy Công an Trung ương và Chi thị số 11/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án trình sát, triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại Đà Nẵng và các địa phương khác.

KHÁNH NGÂN

70 năm tập kết ra Bắc - những năm tháng không quên

Bài cuối: Học sinh miền Nam - một thời và mãi mãi

Trong những chuyến tàu ra Bắc cách đây 70 năm, bên cạnh lực lượng cán bộ, quân đội, có rất đông thanh thiếu niên đủ các lứa tuổi theo chân cha mẹ hoặc một mình rời quê hương ra Bắc theo chỉ huy của Đảng và Bác Hồ. Họ trở thành những "hạt giống đỏ" có nhiều đóng góp trong công cuộc kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước sau này.

Nhân dân miền Bắc đã chất chiu nuôi dạy những người con miền Nam với khẩu hiệu "tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả vì miền Nam thân yêu". Những đứa trẻ ngày nào còn bịn rịn chia tay ba mẹ nay ở vào cái tuổi xua mây hiểm. Mảng ký ức về một giai đoạn lịch sử dường như vẫn còn trong tâm trí bao người.

Nỗ lực học tập và trưởng thành

Ông Trần Hữu Mạnh, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng, chỉ cho tôi xem vết sẹo sâu, dài từ trước qua gần nửa đỉnh đầu, dưới lớp da ấy còn một miếng nilon như cái màng phim, bác sĩ dùng để che hộp sọ khi ông bị thương ở đầu năm 1968, trong điều kiện cứu thương ở chiến trường. Gần 60 năm qua, miếng nilon và một mảnh da trong chân "chung sống hòa bình" với người chiến sĩ quả cảm, khai thêm 2 tuổi để đủ 17 tuổi "méo", trúng tân binh đợt 2 tháng 6-1966. Hồi đó ông Mạnh tham gia chiến trường được gần năm thì bị điều về, sung vào đoàn bảo vệ cán bộ C113 Quảng Đà (sau đổi thành Bộ Tư lệnh Mặt trận 4). Năm 1968 ông bị thương lần 2, lần này gãy tay và vỡ hộp sọ, tổ chức liền viết giấy giới thiệu ghi ông đi gặp "Anh Cả", tức là ra Hà Nội học tập.

Ông được giao liên dẫn đi. 4 tháng ròng rã trên đường Trường Sơn, vết thương vẫn chưa lành. Đêm ông ngủ ở các trạm giao liên, buổi sáng ngủ dậy thì được phát vật cơm ăn trên đường đi. Không có muối, các cô chú đốt cỏ tranh lọc lấy nước hòa vào cơm cho có vị mặn. Gặp đoàn cán bộ trở ra thì đi ghép với họ. Tháng 2-1969 ra đến Hà Nội, ông Mạnh được gửi đến điều dưỡng ở Bệnh viện E, rồi về Trung tâm đào tạo cán bộ miền Nam học bổ túc văn hóa. Được một thời gian, ông được phân về Trường cán bộ Tự Học, Hưng Yên. Ở đây một năm học 3 lớp, nên ông xin về Trường Học sinh miền Nam ở Đồng Triều, Quảng Ninh, học lại lớp 5. Năm 1974 ông Mạnh thi đậu điểm cao vào khoa Vô tuyến điện,



Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường của cựu học sinh khối lớp 10, Trường Học sinh miền Nam Đồng Triều (Quảng Ninh) tại Đà Nẵng.

Từ 1954-1975, 28 trường học sinh miền Nam đã được thành lập ở Hà Nội và các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Hà (nay là Nam Định và Hà Nam), Vinh Phú (nay là Vinh Phúc, Phú Thọ), sang cả Khu học xá Nam Ninh, Quê Lâm (Trung Quốc) và Cộng hòa Dân chủ Đức. Có hơn 5.000 giáo viên được huy động đào tạo cho hơn 32.000 học sinh miền Nam. (Nguồn: TS Vũ Thị Kim Yến - Phòng Sưu tầm - Kiểm kê - Tư liệu, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Đại học Bách khoa Hà Nội, được chọn đi đào tạo kỹ sư xây dựng ở Kiev. Trong thời gian một năm chờ học tiếng Nga, ông là một trong những con em học sinh miền Nam ưu tú được chọn thì công Lãng Bác Hồ. Năm 1982 về Đà Nẵng, ông đảm nhận nhiều chức vụ, là người đặt nền móng để xây dựng hồ sơ kỹ thuật cho Khu công nghiệp Đà Nẵng vào năm 1993.

Ông Huỳnh Văn Thắng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, tham gia du kích xã Hòa Hải khi 14, 15 tuổi, năm ông 16 tuổi được tổ chức đưa lên chiến khu là Ủy ban tỉnh Quảng Đà. Cuối năm 1969 ông được lệnh ra Bắc học tập. "Ba tôi tập kết ra Bắc năm 1955, năm 1964 ông vào lại miền Nam, làm việc ở Ủy ban tỉnh Quảng Đà, vì thế ông mới gọi tôi lên chiến khu, chỉ gái cũng đã lên rừng đó. Em trai nhỏ hơn tôi 3 tuổi, năm 1973 mới lên rừng, còn mới bà mẹ ở quê làm cơ sở cho cách mạng", ông Thắng mới đầu dòng hồi ức. Hồi đó một số học sinh có cha mẹ, bà con từ miền

Nam ra công tác hoặc an dưỡng, ông đi theo các bạn về Hà Nội hoặc các tỉnh thăm họ trong những dịp nghỉ lễ, Tết dài ngày.

Năm 1975 ông Thắng thì đại học đạt điểm cao nên được cử đi học tại Trường Đại học Quốc gia Rostock, Cộng hòa Dân chủ Đức, ngành thủy lợi. Năm 1982 học xong, ông được phân công về Viện Nghiên cứu thủy lợi ở Hà Nội, nhưng ông xin về quê, làm ở Ty Thủy lợi, sau này là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đến ngày về hưu. Ông được xem là chuyên gia của ngành thủy lợi, đóng góp nhiều thành tích cho địa phương. Ông bảo, hồi đó học sinh nhận được nhiều ưu tiên, từ áo quần, ăn ở đến điều kiện học hành. Các thầy cô giáo đã đào tạo học sinh miền Nam toàn diện, trước hết là học làm người, rèn luyện nhân cách, đặc biệt là tính trung thực, lòng biết ơn, ý thức tập thể và sự dấn thân cho công việc chung. Sau này nhiều người là cán bộ lãnh đạo giỏi, đặt nền móng phát triển cho địa phương.

“Đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu và bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc dành cho miền Nam trong những ngày gian khổ”
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Vượt lên khó khăn bằng 4 chữ: học sinh miền Nam

"Năm 1954 ba tôi tập kết ra Bắc, năm 1963 ông trở lại miền Nam, là ủy viên Nông hội Khu 5 nên năm 1964, tôi mới 12 tuổi, ông nhờ đường dây liên lạc đưa tôi lên núi", ông Diệp Thanh Phong, Trưởng Văn phòng Công chứng Sông Hàn, mở đầu câu chuyện về ba, về gia đình. Lần tìm về ký ức, nhiều lần ông nghẹn lại khi nhắc nhớ đến người thân. Ông Phong ở rừng được 4 năm thì tổ chức đưa ra Bắc năm 1968. Trước khi đi, ba ông bảo "con đi trước đi, ra nói với các cô, chú là con đi học, ít bữa ba sắp xếp công việc rồi ra sau". Trên đường rừng Trà My hồi đó, ông Phong nhập với đoàn 5-6 anh em, có giao liên dẫn đi, ba ông đi phía sau tiền con. Mỗi lần ông quay nhìn lại là thấy ba đưa tay vẫy, chừng hơn 2 cây số như vậy. Ông đi được vài năm thì người em trai duy nhất tham gia du kích ở Hội An hy sinh. Mỗi lần có ai từ Khu 5 ra, ba đều nhấn ông yên tâm học hành, ba sắp đưa em ra. Vậy mà có một chú ra gặp ông, nói "thằng em mi hy sinh rồi", ông khóc ngất. Sau mới hiểu là ba không biết chú ấy ra, nên chẳng dặn trước. Trong những năm ông Phong học ở Đồng Triều, Quảng Ninh, mẹ ông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ liên lạc từ Hội An lên Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam, còn ba hy sinh năm 1973 tại Phù Mỹ, Bình Định. Khi nhận được tin ba hy sinh, ông Phong tưởng mình đứng không vững khi còn lại một mình trên đời. Thấy giáo đưa ông lên ở cùng phòng với thầy một thời gian, thầy trò động viên nhau. Ông bảo: "Xác định ra học ở miền Bắc là xa gia đình, phải tập trung cho việc học. Bởi vậy đa số học sinh miền Nam ý thức về sự hy sinh của gia đình nên gắng học giỏi, sau này ai cũng làm được việc".

Năm học lớp 8, ông Phong là một trong số 20/1.000 học sinh của trường miền Nam số 1 được Bộ Công an chọn về học ở Trường An ninh miền Nam ở Vĩnh Phú, học tiếp lớp 9, 10 để đưa về miền

Nam trước năm 1975. Đến năm 1975, Bộ Công an quyết định cho các ông học tiếp. Ông Phong thi vào Đại học An ninh. Năm 1980 ra trường, ông được phân về làm Hiệu phó Trường Nghiệp vụ Công an Quảng Nam - Đà Nẵng và giữ nhiều chức vụ khác. Trong những năm đó, ông học tiếp bằng hai ngành luật. Năm 1993, ông được điều về làm Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Ông mở văn phòng công chứng tư nhân đến nay được hơn 10 năm.

Ông Phong là Trưởng ban liên lạc học sinh miền Nam Quảng Nam - Đà Nẵng. Riêng hai địa phương có gần 1.000 học sinh được đào tạo trên 28 trường ở khắp các tỉnh miền Bắc từ năm 1954 đến 1975. Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc, có gần 700 cựu học sinh Quảng Nam - Đà Nẵng và 110 thầy cô từng dạy ở các trường miền Nam tham dự buổi gặp mặt tại Hà Nội và Thanh Hóa. Về với miền Bắc, các ông bà tự động góp tiền làm nhà trẻ, làm đường, trang bị máy tính cho học sinh một số địa phương. Ông Phong nói rằng đây có lẽ là lần cuối một cuộc gặp khá đầy đủ và an lành được tổ chức, khi các ông, bà đều trên 70 tuổi. Sau này chỉ có thể gặp ở quy mô nhỏ như lớp, địa phương. Cũng may là anh em ở Đà Nẵng đều có cuộc sống ổn định, có vài người sống ở quê khó khăn nên có ai đau ốm, các ông bà góp tiền giúp đỡ.

Chủ trương đào tạo cán bộ cho miền Nam được xem là tầm nhìn chiến lược vĩ đại của Bác Hồ và Trung ương Đảng. Hành trình tập kết ra Bắc dù bằng con đường nào, thời điểm nào cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ và nhân dân miền Nam đối với Trung ương Đảng, Bác Hồ và bà con miền Bắc. Hành trình ấy thôi thúc cả dân tộc đoàn kết vượt qua mọi gian khổ hiểm nguy để đến ngày thống nhất đất nước, Bắc-Nam sum họp một nhà.

HOÀNG NHUNG

Tăng sức hút cho thị trường du lịch cuối năm

Dự kiến năm 2024, tổng lượt khách lưu trú tại thành phố đạt 10,3 triệu lượt, tăng 39% so với năm 2023. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lễ hành cả năm ước đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2023, bằng 178% so với năm 2019 (thời kỳ đỉnh cao của du lịch Đà Nẵng). Để đạt mục tiêu này cũng như tạo đà cho năm mới, ngành du lịch nỗ lực thu hút khách, đặc biệt dịp lễ đón Giáng sinh và chào năm mới 2025.

Tạo điểm nhấn cho điểm đến Đà Nẵng

Tiếp nối những sự kiện thành công trước đó, thành phố tổ chức lễ hội đón Giáng sinh - chào năm mới 2025 nhằm quảng bá, tăng sức hút cho điểm đến Đà Nẵng dịp cuối năm. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố cho rằng, đây là năm đầu tiên Đà Nẵng đưa hoạt động này vào trong hoạt động xúc tiến du lịch của thành phố, tạo điểm thu hút mới cho du khách. “Điểm đến Đà Nẵng trong những năm vừa qua gần như không có mùa thấp điểm, từ tháng 10 đến tháng 4, thông thường là mùa của khách châu Âu, Úc và Mỹ. Thành phố đang đón rất tốt nguồn khách này nhờ việc thay đổi hệ sinh thái sản phẩm, các đường bay thuận lợi, hệ thống hạ tầng dịch vụ phù hợp hơn và tăng nhiều trải nghiệm cho đồng khách này. Năm nay, sự kiện lễ hội đón Giáng sinh - chào năm mới 2025 kỳ vọng thu hút thêm nhiều khách đến Đà Nẵng ngoài lượng khách được dự báo. Đó là các nguồn khách có độ nhạy cảm cao về sự kiện, nguồn khách người nước ngoài như châu Âu, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... đang làm việc tại Việt Nam; nguồn khách được nước ở hai đầu thành phố lớn...”, ông Dũng chia sẻ. Cũng theo ông Dũng, trong chuỗi hoạt động này, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp truyền thông tổ chức các hoạt động hưởng ứng các đoàn khảo sát, xúc tiến đến Đà Nẵng. Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn của hiệp hội sẽ có nhiều chương trình tại khách sạn, điểm đến để cùng thành phố tạo nên “bức tranh”



Du khách nước ngoài đến tham quan Đà Nẵng qua đường tàu biển.

Ảnh: NGỌC HÀ

nhộn nhịp cho mùa Giáng sinh; qua đó, du khách đến Đà Nẵng mùa này được lựa chọn sản phẩm đa dạng.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Hoài An, những tháng cuối năm, ngành du lịch thành phố triển khai các sự kiện, lễ hội, sản phẩm du lịch như công bố chiến dịch Da Nang Food Tour; dự kiến có các đường bay thuê chuyên (charter) từ Jakarta (Indonesia) - Đà Nẵng do hãng Citilinks khai thác tháng 12; tiếp tục xúc tiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp từ Trung Quốc, Nhật Bản (Nagoya, Osaka), Australia, Qatar... đến Đà Nẵng; thực hiện các mô hình check-in và hoạt động đón Giáng sinh, chào năm mới 2025... “Lâu nay, Đà Nẵng chưa phải là điểm đến hấp dẫn bậc nhất vào cuối năm nên lễ hội đón Giáng sinh - chào năm mới 2025 là sản phẩm du lịch kỳ vọng thu hút lượng lớn du khách; sau này sẽ nâng cấp và tổ chức thường niên. Chúng tôi kỳ vọng tổ chức

lễ hội thật bùng nổ tại các không gian công cộng, tạo sản phẩm mới cho khách du lịch, góp phần đưa tổng lượt khách lưu trú tại thành phố đạt trên 10 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2023”, bà Hoài An bày tỏ.

Tạo động lực cho thị trường năm 2025

Cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố cũng sớm đưa vào các sản phẩm chuyên biệt, khai thác trong mùa Giáng sinh và năm mới. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát cho biết, đối với thị trường “inbound” (đưa khách quốc tế) và nội địa đến Đà Nẵng sẽ dùng chung một gói kích cầu: ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá, sự kiện bên lề dựa trên kênh danangfantasticity của Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố. “Công ty bám sát chương trình, chính sách của ngành du lịch thành phố để cập nhật cho khách hàng. Ngay khi thành phố có kế hoạch tổ chức lễ

hội đón Giáng sinh - chào năm mới 2025, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông sâu rộng sự kiện lễ hội đến các thị trường tiềm năng, có khả năng thu hút trên các fanpage, tiktok. Ngoài ra, hiện Đà Nẵng có các đường bay thẳng đi Sa Pa, Đà Nẵng - Đà Lạt, Đà Nẵng - Nha Trang (mở trong tháng 12), Đà Nẵng - Phú Quốc... rất tiện lợi để khai thác lượng khách đến thành phố giai đoạn cuối năm 2024, đầu 2025”, ông Thiện nói.

Cuối năm cũng là thời điểm Đà Nẵng thu hút các đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm). Ông Huỳnh Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch DANAGO chia sẻ, công ty tập trung khai thác thị trường khách nội địa là chính với các tour đến Đà Nẵng. Để kích cầu du lịch cuối năm, công ty chủ động đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ đến với khách hàng; tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đã cán mốc kế hoạch đề ra của năm 2024 nhưng không ngừng nỗ lực chuẩn bị kế hoạch đón đầu thị trường năm 2025.

Giám đốc Công ty Du lịch Visit Indochina Nguyễn Sơn Thủy cho hay, về cơ bản, quý 4-2024, công ty đã hoàn thành kế hoạch, các chương trình từ đây đến cuối năm đã được triển khai. Đồng thời, công ty đã có kế hoạch năm 2025 như đăng ký tham gia các hội chợ quốc tế tại các nước trong khu vực Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ; tổ chức nhiều các đoàn famtrip cho các hãng lữ hành nước ngoài đến du lịch và khảo sát tại Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Sa Pa, Hà Nội, Phú Quốc; công tác xúc tiến du lịch quốc tế, xây dựng sản phẩm du lịch MICE, nghỉ dưỡng, golf, khách lẻ... cũng sẵn sàng cho năm 2025. Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, ngành du lịch đã và đang triển khai cho kế hoạch năm 2025 như xúc tiến truyền thông, khôi phục một số đường bay, làm việc với các hãng để đưa vào đường bay mới nối Đà Nẵng với các thị trường mới: Indonesia, Úc; thị trường Đông Nam Á có nét tương đồng văn hóa, đường bay gần Đà Nẵng, thuận tiện visa...

NGỌC HÀ

Tiếp tục đấu giá thành công 13 lô đất ở

Ngày 2-12, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng 13 lô đất ở chia lô. Theo đó, các lô đất được đấu giá gồm: lô 247 ở ngã tư đường Nguyễn Quang Lâm - Tế Hanh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), lô 24 ở giao lộ 2 đường quy hoạch rộng 10,5m tại Khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) và 11 lô đất từ số 31 đến 41 ở dọc đường Trần Thánh Tông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Tổng số tiền trúng đấu giá 13 lô đất ở nói trên là hơn 57,275 tỷ đồng, cao hơn 6,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Hai đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng nhiều lô đất ở theo hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://online.daugiavietnam.vn> vào các ngày 9-12 và 16-12-2024.

HOÀNG HIỆP

Hàng hóa có thể giảm giá lên đến 100% trong tháng khuyến mại

Ngày 2-12, tại lễ phát động chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024” Bộ Công Thương cho biết theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 về hướng dẫn thi hành Luật Thương mại, có quy định: trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (30 ngày trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch) áp dụng hạn mức tối đa là 100%.

Theo đó, tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng, tham gia Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2024” bằng việc chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn hướng đến khách hàng, người tiêu dùng; chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa (lên đến 100%). Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành. Bộ Công Thương đã đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội, ngành hàng và các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan để tổ chức, hưởng ứng tham gia chương trình, đồng thời phát động thực hiện chương trình tại các địa phương trên toàn quốc.

TTXVN

Xã hội

Điểm đến của sinh viên quốc tế

Chủ động hội nhập, tích cực tham gia các mạng lưới giáo dục quốc tế là một trong nhiều hoạt động được Đại học Đà Nẵng triển khai trong “Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu tại các trường đại học thành viên.

Trường Đại học Kinh tế được nhiều sinh viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Lào... lựa chọn đến để học tập, giao lưu. Anaïs Campana (sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Côte d'Azur, Cộng hòa Pháp) đã lựa chọn học trao đổi ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế. Anaïs Campana chia sẻ, sau khi tìm hiểu chương trình học thì Trường Đại học Kinh tế là lựa chọn đầu tiên và cảm thấy đây là môi trường tốt, phù hợp để đến trao đổi học tập và giao lưu văn hóa.

Vừa qua, Trường Đại học Lincoln (New Zealand) đưa 16 sinh viên đến giao lưu, trải nghiệm học tập, cũng như tìm hiểu văn hóa địa phương tại Trường Đại học Kinh tế. Tại đây, sinh viên của hai trường trao đổi về văn hóa, những nét đặc trưng của quốc gia mình, môi trường học tập... Theo PGSTS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, đây là hoạt động hợp tác, tăng cường kết nối giữa các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng với các trường đại học đối tác trên thế giới. Việc giao lưu, trải nghiệm học tập cũng như trao đổi sinh viên có vai trò quan trọng trong xây dựng những thế hệ sinh viên toàn cầu, mở rộng hiểu biết văn hóa, trí thức; cải thiện kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng xuyên văn hóa, tạo nền tảng để xây dựng mạng lưới quốc tế sâu rộng.

Theo PGSTS Trần Hữu Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, thời gian qua, nhà trường thường xuyên tiếp nhận sinh viên, học viên từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Lào... đến học tập,



Nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn, theo học tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Ảnh: THU HÀ

giao lưu, trao đổi và nghiên cứu tại trường. Tính riêng năm 2024, nhà trường có 185 sinh viên quốc tế theo học tại các khoa Khoa Quốc tế học, Ngôn ngữ Anh, trao đổi ngôn ngữ, văn hóa và học các chương trình tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành cho người nước ngoài.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm cũng là địa chỉ tin cậy được rất nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn theo học. TS. Nguyễn Văn Sang, Phó trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của trường cho biết, hiện trường có khoảng 400 sinh viên quốc tế đến từ 24 quốc gia khác nhau, trong đó nhiều nhất đến từ Lào (chiếm khoảng 50% số sinh viên đang theo học tại trường), Trung Quốc, Hoa Kỳ đang học tập, nghiên cứu. Sinh viên quốc tế đang theo học tại trường gồm 3 nhóm chính là học tiếng Việt; học chuyên ngành (trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) và sinh viên trao đổi (thực tập sư phạm, sinh viên 3+1). So với các năm trước đây, năm nay số lượng sinh viên quốc tế theo học tại trường tăng khoảng 3-4 lần. Để tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế, nhà trường

có nhiều chính sách ưu tiên đặc biệt như: học bổng truyền cảm hứng; học bổng miễn học phí, ký túc xá; tạo điều kiện cơ sở vật chất; các chương trình trải nghiệm văn hóa... Bên cạnh việc dạy tiếng Việt, để hỗ trợ sinh viên quốc tế sớm hòa nhập tại môi trường mới, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa ở truyền của Lào, Trung Quốc; ngày hội sinh viên quốc tế để các quốc gia cùng tham gia giao lưu, gắn kết.

Theo Thạc sĩ Hồ Long Ngọc, Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế (Đại học Đà Nẵng), những năm qua, Đại học Đà Nẵng có nhiều chương trình đào tạo có tính hội nhập quốc tế cao, thu hút sinh viên quốc tế theo học. Năm học 2023 - 2024, Đại học Đà Nẵng có khoảng 930 sinh viên và học viên người nước ngoài, trên tổng số 42.316 sinh viên toàn Đại học Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 2,1%. Trong đó, đa số là sinh viên đến từ Lào, Trung Quốc và Hàn Quốc, còn lại là Úc, Anh, Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Thụy Sĩ, Litva, Hungary, Thụy Điển, Đức.

THU HÀ

Số hóa hoạt động dạy học ở Liên Chiểu

Trong thời đại công nghệ 4.0, giáo dục không thể đứng ngoài làn sóng chuyển đổi số. Nhận thức được tầm quan trọng đó, quận Liên Chiểu tiên phong trong triển khai mô hình giáo dục mới, thí điểm lớp học số và thư viện số ở các điểm trường, hướng đến mục tiêu xây dựng Liên Chiểu trở thành điểm sáng về đổi mới giáo dục của thành phố.

Mở không gian học tập mới

Tháng 11-2024, UBND quận Liên Chiểu khánh thành thí điểm lớp học số và thư viện số tại 3 trường trên địa bàn, gồm: Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Trường THCS Ngô Thì Nhậm và Trường Tiểu học Phan Phu Tiên. Đây là mô hình giáo dục mới, được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa với kinh phí gần 4 tỷ đồng. Trong đó, lớp học số được trang bị thiết bị hiện đại với hệ thống máy tính bảng, bảng tương tác, bàn ghế hiện đại, tai nghe và các phần mềm tiên tiến giúp giáo viên tiếp cận các phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ để làm bài giảng thêm trực quan, sinh động. Đặc biệt, với lớp học này, học sinh có cơ hội trải nghiệm các bài học tương tác, khám phá kiến thức qua thực tế ảo. Viết Thành, học sinh lớp 7/8, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng chia sẻ: “Chúng em rất thích học ở lớp học số vì ở đây không chỉ đẹp, mà có nhiều thứ mới mẻ. Các trang thiết bị hiện đại ở lớp hỗ trợ cho chúng em rất nhiều trong học tập như phát hiện chữ viết sai, phát âm tiếng Anh, ứng dụng tin học... Em mong sẽ có thêm nhiều lớp học như thế này để chúng em được học tập ở đây thường xuyên hơn”.

Theo giáo viên, việc triển khai

phòng học số, thư viện số là một bước tiến lớn, mang tính chiến lược trong việc hiện đại hóa giáo dục. Đây không chỉ đơn thuần là đưa công nghệ vào giảng dạy, mà còn mở ra không gian học tập mới, nơi các em học sinh được phát huy tối đa sự sáng tạo và khả năng tư duy, phân biệt. Thầy Huỳnh Duy Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cho biết, học sinh thay vì chỉ học qua sách vở truyền thống, nay có cơ hội trải nghiệm các bài học tương tác, rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Đối với thí điểm số, các tài liệu số hóa, kho học liệu phong phú giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp cận nguồn tài nguyên quý giá mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. “Hiện nay, nhà trường đang lựa chọn các đầu sách phù hợp với giáo viên và học sinh. Trong đó, định hướng phân đầu mỗi học sinh đọc ít nhất 1 cuốn sách/tháng. Sau khi đọc mỗi cuốn sách, các em sẽ ghi lại cảm nhận, những điều ấn tượng cũng như bài học rút ra. Đây cũng là một tiêu chí để xếp loại thi đua trong năm. Từ đó, đưa việc phát triển văn hóa đọc trong lứa tuổi học sinh trở nên thực chất, hiệu quả sâu rộng”, thầy Linh nói.

Đẩy mạnh đổi mới giáo dục

Liên Chiểu là địa phương có mức độ tăng dân số nhanh, thiếu trường, lớp học, hạn chế về trang thiết bị, cơ sở vật chất. Do đó, việc đầu tư xây dựng các lớp học số, thư viện số theo hình thức xã hội hóa mang ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ, để các trường trong khu vực tham khảo và học hỏi. Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Những cho hay, thí điểm tạo đã, tiến

tối phổ cập giáo dục STEM cho tất cả bậc học trong 5 năm tới là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương để tạo đột phá trong công tác giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng đó, UBND quận giao phòng giáo dục và đào tạo triển khai nhanh mô hình giáo dục mới, tiên tiến nhất hiện nay tại 3 điểm trường theo hình thức xã hội hóa. Mục tiêu của mô hình này là góp phần vào chương trình đào tạo nguồn nhân lực từ sớm cho quận Liên Chiểu nói riêng, thành phố nói chung.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Tấn Ngọc Thụy, việc đưa phòng học số và thư viện số vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện để các em học sinh được tiếp cận tri thức một cách hiện đại, linh hoạt mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động học tập. Đây là công cụ quan trọng giúp thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời xây dựng môi trường học tập thông minh, tích cực. Sự ra đời của phòng học số và thư viện số là minh chứng cho tinh thần hợp tác và quyết tâm đưa giáo dục quận Liên Chiểu tiến xa hơn trên hành trình đổi mới. “Đây là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ trong giáo dục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, các tổ chức và cá nhân đến sự nghiệp trồng người. Mong rằng, học sinh sẽ tận dụng tốt nguồn tài nguyên kỹ thuật số, nỗ lực học tập, sáng tạo không ngừng để trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm, tri thức và khát vọng”, ông Thụy bày tỏ.

KHOÀI NGUYỄN

Vấn đề bạn đọc quan tâm

Nước ứ đọng lâu ngày, người dân bức xúc

Qua đường dây nóng Báo Đà Nẵng, người dân thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang), phản ánh tình trạng nước ứ đọng lâu ngày, tràn vào nhà làm ngập úng tại khu vực Bầu Đá, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Bầu Đá thuộc thôn Đông Lâm, sau các đợt mưa lớn vừa qua, nhiều nơi vẫn ngập úng do nước không thể thoát. Tình trạng này kéo dài khoảng 1 tháng qua khiến người dân bức xúc. Ông Lê Văn Đối, sống tại thôn Đông Lâm cho biết, trước đây, tình trạng thoát nước tại khu vực này rất ổn định. Song khoảng 1 tháng qua, thời tiết chuyển mưa nhiều, nước không thoát kịp dẫn đến ứ đọng, chảy ngược vào nhà dân. Đỉnh điểm đợt mưa lớn tháng 10-2024, nước tràn vào nhà với độ cao khoảng 1m khiến nhiều đồ đạc của gia đình ông bị hư hại. Việc nước ứ đọng không chỉ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh ruồi muỗi mà còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của gia đình ông. "Khu vực quanh nhà tôi vẫn còn ngập nước. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, tìm giải pháp xử lý để người dân ổn định cuộc sống", ông Đối chia sẻ.

Tương tự, ông Võ Văn Dũng, người dân sống trong khu vực cũng bức xúc vì hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.



Một khu vực bị ngập bên cạnh tuyến đường vành đai phía tây (ảnh chụp ngày 28-11). Ảnh: VĂN HOÀNG

là khu vực xung quanh bị ngập. Dù ông đã chủ động làm mương thoát nước trước nhà để nước chảy về mương thủy lợi, song tình trạng ngập úng vẫn không cải thiện. Mỗi khi trời mưa, gia đình ông phải di chuyển toàn bộ xe trong gia đình ra khu vực khác để tránh hư hỏng, bất tiện. "Nhà tôi cao hơn mặt đường thôn khoảng 0,5m, nhưng chỉ cần mưa lớn kéo dài khoảng một giờ thì khu vực trước nhà đã thành "biển nước" chứ chưa cần mưa dài ngày. Chúng tôi đã ý kiến lên địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Kính mong chính quyền địa phương, các đơn vị có biện pháp xử lý chứ người dân không thể sống chung với ngập úng mãi được!", ông Dũng bức xúc nói.

Theo nhận định của các hộ dân, nguyên nhân gây ngập úng kéo dài là do việc thi công dự án Tuyến đường vành đai phía tây, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) khiến nước ứ đọng tại khu vực Bầu Đá, thôn Đông Lâm từ đầu mùa mưa đến nay. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, hiện nay, vấn đề thoát nước chỉ thực hiện qua kênh thủy lợi, trong khi độ rộng, chiều cao của kênh rất nhỏ, không đáp ứng được việc thoát nước toàn khu vực ngập úng. Địa phương nhiều lần liên hệ và phản ánh tình trạng ngập úng ứ đọng không thoát được đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đồng thời báo cáo UBND huyện Hòa

Vang để có phương án xử lý, giải quyết cho nhân dân. Tại cuộc họp tiếp xúc cử tri ở xã Hòa Phú ngày 21-11, đại biểu HĐND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Hòa Phú chủ trì, mời các bên liên quan đánh giá nguyên nhân gây ngập úng Bầu Đá để có giải pháp xử lý triệt để. Chiều 28-11, UBND xã cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thực tế, đánh giá nguyên nhân sơ bộ. "Trước mắt, UBND xã cũng đề nghị các đơn vị phối hợp làm mương dẫn thoát nước. Đồng thời kiến nghị làm cống thoát nước qua đường kiểm tra, thông nông thôn từ trạm y tế đến đường vành đai phía tây", ông Bửu cho hay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, tại vị trí trú trú phản ánh ngập úng ở Bầu Đá thuộc thôn Đông Lâm, đã được đơn vị thi công hoàn thiện phần chôn khay và ốp mái taluy để bảo đảm lưu thông dòng chảy. Tuy nhiên, tại hạ lưu thoát nước cho hồ Bầu Đá, có hộ dân đổ đất nâng nền, có thể đã cản trở dòng chảy khiến lưu lượng nước không thoát kịp khi mưa lớn gây ngập úng. Sau khi kiểm tra đánh giá nguyên nhân, trường hợp gây ngập úng do khách quan, Ban quản lý sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan, người dân đổ đất nâng nền gây ngập úng, Ban Quản lý đề nghị UBND huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Phú có biện pháp kiểm tra, xử lý theo quy định. VĂN HOÀNG

Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị

Cây xanh che khuất bảng tên đường

Bảng tên đường Phùng Hưng giao Vũ Quỳnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bị cây xanh che khuất khiến người đi đường khó quan sát. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 28-11).



Dây leo che bảng báo, biển cấm

Tầm bảng chỉ dẫn khu vực dừng đoàn xe tang dừng ven đường Trường Sơn (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) bị dây leo phủ kín, không đọc được nội dung (ảnh 1). Tương tự, trụ biển cấm ở ngã ba Trường Sơn - Cầu Đỏ Túy Loan (xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) cũng như vậy (ảnh 2). Đề nghị đơn vị chức năng xử lý để lái xe dễ quan sát (ảnh chụp ngày 29-11).



Vỡ đận đập hồ thu nước

Đập đập hồ thu nước trước số nhà 227 Trường Sơn (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) bị vỡ nát, lõi khung sắt, người dân cầm các cành cây cảnh báo. Đề nghị đơn vị chức năng sửa chữa, tránh tai nạn cho người đi bộ (ảnh chụp ngày 29-11).



Rác bèn đường

Ở khu vực đường Chúc Động giao Trần Đăng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), người dân thường xuyên tập kết xà bần, giá hạ gây ô nhiễm môi trường (ảnh 1). Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Đỗ Anh Hàn giao Đào Duy Kỳ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) dù chính quyền địa phương có đặt biển cấm đổ rác (ảnh 2). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 28-11).



Thu giữ nhiều tài liệu quan trọng tại các chi nhánh Công ty GFDI

Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) cho biết, đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI) trên cả nước. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, tiến hành khám xét các trụ sở mà Công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11-2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty GFDI, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11-2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. TRÍ DŨNG

Tin văn

- Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng và Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân khó khăn trên địa bàn thành phố. Người dân được các y, bác sĩ đo điện tim, khám tai, mũi, họng, xét nghiệm vi khuẩn HP, đo loãng xương... giúp phát hiện và can thiệp kịp thời các bệnh lý liên quan. Dịp này, ban tổ chức tặng 10 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. (NGỌC QUỐC)
- Thành đoàn vừa tổ chức cuộc thi nhảy "Vũ điệu xanh Đà Nẵng" năm 2024, nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố xanh, sạch và an toàn. Sau 1 tháng phát động, có gần 300 tác phẩm dự thi từ thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức chọn 23 tác phẩm xuất sắc, tranh tài tại vòng chung kết. Kết quả, ban tổ chức trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 14 giải ba và 18 giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc. (TRIỆU SAN)
- Hiệp hội Văn hóa ẩm thực thành phố Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và Furama Resort Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình văn hóa trà Việt với chủ đề "Mở cánh cửa trà", nhằm kết nối những người yêu trà và văn hóa trà. Thông qua văn hóa thưởng thức trà tạo sự kết nối tri kỷ, sự thấu hiểu giữa con người với con người, từ đó cùng nhau bảo tồn và phát triển văn hóa trà Việt. (ĐOÀN LƯƠNG)

Hội thi Tìm hiểu về an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cho học sinh THPT Đà Nẵng đã xác định 7 đội thi vào vòng chung kết. Cụ thể gồm các trường: THPT Ngũ Hành Sơn, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Ngô Quyền, THPT FPT, THPT Thái Phiên, THPT Nguyễn Văn Thoại và THPT Phan Thành Tài. Các đội thi sẽ tranh tài ở các hình thức thi: trắc nghiệm nhanh, câu hỏi có gợi ý trả lời và hùng biện với chủ đề gắn liền với văn hóa giao thông. Qua đó, tìm ra các đội đứng nhất, nhì, ba... (THÀNH LÂN)

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc quản nhân xuất ngũ có thể học nghề không đến làm thủ tục nhập học

Căn cứ Công văn số 3809/VP-KGVX ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc đào tạo nghề cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng đã tiếp nhận hồ sơ và tổ chức đào tạo học nghề lái xe các hạng B2, C cho thanh niên là bộ đội và công an xuất ngũ trên địa bàn. Tuy nhiên, một số học viên không đến nhập học và một số không liên lạc được.

Nay trường thông báo để các thanh niên có tên dưới đây nhanh chóng liên hệ lại Phòng hồ sơ Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng (SĐT: 0236.3625251) hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ 96 Đ. Thúc Tịnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng để làm thủ tục nhập học. Sau khi ra thông báo này, mọi trở ngại liên quan đến thời hạn học nghề nhà trường không chịu trách nhiệm.

DANH SÁCH BỘ ĐỘI, CÔNG AN XUẤT NGŨ CÓ THỂ HỌC NGHỀ CHƯA NHẬP HỌC NĂM 2024					
TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH
1	Phạm Thế Anh	25-07-2001	47	Từ Tấn Minh	14-03-2001
2	Trương Văn Trọng Châu	14-12-2003	48	Ngô Tuấn Nam	21-03-2003
3	Nguyễn Hữu Minh Chính	02-01-1997	49	Võ Thành Như Nghĩa	02-07-2002
4	Vũ Hoàng Chương	08-06-2003	50	Phạm Văn Nguyễn	30-07-2002
5	Nguyễn Hữu Cường	05-10-2003	51	Nguyễn Trần Minh Nhân	12-03-1999
6	Nguyễn Quang Danh	15-05-2002	52	Võ Thành Phát	24-08-2002
7	Lê Công Danh	09-08-2003	53	Bùi Minh Phú	19-04-2003
8	Đình Thanh Thành Đạt	16-04-2003	54	Huỳnh Gia Phúc	12-08-2001
9	Phạm Ngọc Điền	06-04-2000	55	Đặng Thanh Phước	01-12-2003
10	Nguyễn Hữu Định	27-03-2002	56	Nguyễn Hữu Phước	18-06-2000
11	Nguyễn Bá Đức	12-04-2003	57	Tạ Quang Duy Phương	17-04-2003
12	Lê Huỳnh Đức	05-06-2002	58	Lê Hồng Quân	01-06-2003
13	Bùi Xuân Dũng	01-11-1998	59	Lê Văn Quang	05-02-2004
14	Phan Tiến Dũng	21-08-2003	60	Huỳnh Trọng Quang	28-05-2003
15	Nguyễn Hải Dương	20-06-2003	61	Nguyễn Văn Quý	28-09-2003
16	Lê Hoàng Duy	10-02-2003	62	Trương Văn Rin	06-03-2003
17	Phạm Văn Hào	08-07-2002	63	Nguyễn Hoàng Sang	17-06-2002

18	Phạm Thúc Hậu	04-12-2002	64	Phạm Huỳnh Văn Sỹ	21-07-2002
19	Lê Quang Hiếu	29-11-1999	65	Đào Tú Tài	29-04-2003
20	Võ Huỳnh Minh Hiếu	08-05-2003	66	Lê Quốc Tài	04-03-2003
21	Bùi Huy Hoàng	03-06-2003	67	Lê Công Tâm	19-03-2003
22	Phan Tấn Hoàng	02-11-2001	68	Đỗ Duy Tân	20-01-2003
23	Huỳnh Đức Hoàng	30-11-2003	69	Nguyễn Xuân Tây	12-05-2003
24	Lê Nguyễn Nhật Hoàng	11-12-2003	70	Võ Đình Thắng	30-07-2003
25	Lê Thanh Hùng	09-10-2003	71	Nguyễn Văn Thắng	16-08-2000
26	Đặng Văn Hùng	07-05-1999	72	Lê Văn Ngọc Thành	29-11-2003
27	Nguyễn Thanh Hùng	03-04-2002	73	Nguyễn Văn Thảo	24-10-2002
28	Lê Toàn Khánh Hưng	16-11-1999	74	Trần Thái Thiện	21-08-2002
29	Lê Việt Hưng	22-05-1998	75	Nguyễn Minh Thống	14-09-2001
30	Võ Gia Huy	25-12-1999	76	Trần Văn Tiến	22-04-2002
31	Võ Lê Hoàng Huy	30-01-2000	77	Võ Trọng Trí	21-06-2001
32	Đỗ Ngọc Huy	06-12-2003	78	Mai Thành Trinh	15-04-2000
33	Nguyễn Quốc Huy	18-04-2002	79	Nguyễn Nguyễn Nhật Trúc	12-03-2003
34	Vương Chí Huy	29-08-2000	80	Nguyễn Quang Trường	13-06-2002
35	Đặng Nguyễn Quốc Huy	25-11-1998	81	Trương Văn Tú	16-09-2000
36	Vũ Mạnh Kha	02-07-2003	82	Đặng Bảo Tú	31-07-2003
37	Đặng Văn Khánh	23-01-2004	83	Nguyễn Công Tuấn	27-04-2003
38	Phạm Gia Khánh	28-12-2003	84	Trần Văn Anh Tuấn	20-03-2003
39	Nguyễn Đăng Khoa	21-05-1998	85	Tăng Ngọc Tuyền	21-08-2003
40	Lê Thọ Lâm	13-04-2003	86	Trương Công Viên	18-03-2003
41	Nguyễn Duy Lộc	27-12-2003	87	Trần Văn Việt	26-08-2003
42	Nguyễn Duy Long	01-02-2003	88	Nguyễn Hữu Việt	19-05-2003
43	Nguyễn Duy Long	10-10-1998	89	Mai Quang Vinh	24-10-2003
44	Bùi Ngô Văn Mai	04-07-2002	90	Đặng Văn Vũ	06-10-2003
45	Mai Minh Mẫn	17-06-2001	91	Nguyễn Văn Vương	26-12-2003
46	Nguyễn Văn Mạnh	11-06-2003			

Trần trọng thông báo.

TIN BUỒN

Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Đồng chí: **HỒ HOÀNG ANH**; sinh ngày: 8-11-1931; quê quán: Xã Quỳnh Tiến, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nơi thường trú: Tổ dân phố số 50, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nguyên là Phó trưởng Khoa Lịch sử Đảng và Đường lối, Học viện Chính trị khu vực III. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp Giải phóng, Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, các ngành khen tặng.

Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 11 giờ 20, ngày 30 tháng 11 năm 2024 (nhằm ngày 30 tháng 10 năm Giáp Thìn) tại nhà riêng, hưởng thọ 94 tuổi.

Lễ khám liệm: Lúc 17 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2024 (nhằm ngày 30 tháng 10 năm Giáp Thìn).

Lễ viếng: Bắt đầu lúc 18 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2024 (nhằm ngày 30 tháng 10 năm Giáp Thìn).

Lễ truy điệu: Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 2 tháng 12 năm 2024 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Giáp Thìn).

Lễ di quan: Vào lúc 13 giờ, ngày 2 tháng 12 năm 2024 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Giáp Thìn).

An táng tại nghĩa trang phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ, quản lý chủ quyền biên giới

Trong năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, phát huy tốt sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Báo Đà Nẵng, Chi huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, về những kết quả đã đạt được trong năm qua.

*** Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024?**

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chương trình, qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới... Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm duy động và phát huy sức mạnh của toàn dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển...

Chúng tôi triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Cụ thể, tổ chức tuần tra 1.691 lần/2.550 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra phòng, chống cướp giật với 4.300 lần/8.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra kiểm soát địa bàn kết hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép 2.842 lần/7.709 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia...

Các đơn vị BĐBP tích cực, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, thực hiện tốt vai trò chủ trì, nòng cốt trong tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển. Trong năm, triển khai lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời 64 vụ thiên tai, tai nạn. Công tác cứu hộ, cứu nạn của BĐBP thành phố được UBND thành



Đại tá Trần Công Thành (thứ 3, bên phải) khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ảnh: KIM NGÂN

phố, Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá cao.

Nhiều phong trào, chương trình, mô hình ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố giúp dân thoát khỏi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống được Bộ Chỉ huy BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, huy động xã hội thiết thực. Đơn cử như qua chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình, thăm tình đồng đội", BĐBP trao 1.823 suất quà (trị giá hơn 956 triệu đồng), 1.500 bánh chưng; vận động kinh phí hơn 350 triệu đồng, huy động 385 ngày công của cán bộ, chiến sĩ sửa chữa 3 nhà, xây mới 2 nhà với tổng số tiền 115 triệu đồng, phát thuốc miễn phí cho 576 hộ dân với kinh phí 29,4 triệu đồng. Đồng thời trao tặng 82 suất quà, trị giá 41 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học tập theo Chương trình "Nâng bước em tới trường"...

BĐBP còn thực hiện hiệu quả "Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp"; chương trình "Hãy làm sạch biển" và "Tay kéo biên phòng". Qua đó, trồng 3.000 cây các loại; tổ chức 52 buổi, thu

hút 2.080 lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, phát quang bụi rậm, thu gom rác tại các bãi biển. Cát tốc miễn phí cho 182 cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố (quận Ngũ Hành Sơn) và học sinh tại Làng Hy vọng (quận Thanh Khê), học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường khu vực biên giới biến thành phố.

*** Lực lượng biên phòng luôn đóng vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trên các tuyến biên giới. Kết quả nổi bật là gì, thưa ông?**

Đầu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới là một nhiệm vụ quan trọng của BĐBP thành phố. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới nước ta không ngừng gia tăng, diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tính chất ngày càng mạnh động, liều lĩnh, nguy hiểm.

BĐBP thành phố kết hợp chặt chẽ các mặt công tác biên phòng, hoạt động nghiệp vụ

khác với công tác phòng, chống ma túy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng đội ngũ trình sát, đồng thời xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng trinh sát kỹ thuật, mạng lưới cơ sở mật và tai mắt của quần chúng nhân dân. Qua đó, thu thập, kiểm tra, kết luận được hàng trăm tin có giá trị, phân công 55 tổ với 110 lượt cán bộ trinh sát trực tiếp nắm tình hình địa bàn. BĐBP thành phố xác lập và đấu tranh thành công 3 chuyên án (ĐN323, ĐN324, ĐN624); xây dựng và triển khai thực hiện thành công 26 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các loại tội phạm khác. Qua đó bắt giữ, xử lý 91 vụ/115 đối tượng, 10 vụ/10 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa.

*** Thời gian tới, lực lượng biên phòng cần thực hiện những chủ trương, biện pháp gì để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao?**

Chúng tôi sẽ chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, nhất là tình hình trên biển và trên địa bàn khu vực biên giới biến để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố triển khai tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp và quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển, xây dựng các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc hướng dẫn, tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong vươn khơi bám biển, sản xuất gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các phong trào, cùng thành phố thực hiện tốt chủ trương, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố.

*** Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này**
KIM NGÂN thực hiện

Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Ngày 25-11-2024 đối với binh nhất Phan Ngọc Thịnh, chiến sĩ nghĩa vụ Trại Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa (Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng) thật đặc biệt. Sau một thời gian dài phấn đấu và rèn luyện trong môi trường quân đội, Thịnh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Phan Ngọc Thịnh cho biết: "Bản thân rất vinh dự, tự hào được cấp ủy, Chi bộ Trại Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cửa khẩu cảng Đà Nẵng quan tâm, giáo dục, rèn luyện. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi sẽ cố gắng rèn luyện học tập để xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng và đơn vị". Trước đó, ngày 8-8, Chi bộ Tham mưu - Chính trị (Đảng bộ BĐBP Cửa khẩu cảng Đà Nẵng) tổ chức kết nạp đảng viên đối với quân chúng ưu tú Nguyễn Bá Huy.

chức kết nạp đảng viên cho quân chúng ưu tú Lê Quang Nhật Linh. Để có được những kết quả trên, hàng năm, Đảng ủy BĐBP thành phố và các đơn vị biên phòng, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng thường xuyên phối hợp các Quận ủy, Huyện ủy địa phương mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho bộ đội như: tổ chức sinh nhật đồng đội hàng tháng, tạo điều kiện để mỗi chiến sĩ được trải lòng, nói lên những suy nghĩ và tâm tư của cá nhân, quên trong thời quân ngũ. Từ đó, góp phần giáo dục nhận thức đúng đắn về mục trường quân đội, tạo sự đoàn kết thân ái giữa các quân nhân, là sản



Chi bộ Phòng Chính trị (Bộ đội Biên phòng thành phố) trao quyết định kết nạp Đảng cho quân chúng ưu tú. Ảnh: ĐOÀN QUANG

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh BĐBP; các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, UBND thành phố. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế biển của thành phố.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố, cho biết Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

vùng biển, xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành, các lực lượng xử trí linh hoạt, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất những chủ trương, đối sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh. Đồng thời tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng trong tuần tra, xử lý các vụ việc xảy ra trên biển. Đối mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện trên biển, cửa khẩu cảng và cửa sông, bến bãi theo phương châm "quản lý tại gốc, kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm", tập trung

cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân ra vào làm ăn ở khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng.

Trong công tác quản lý cửa khẩu, BĐBP thành phố tập trung nghiên cứu đổi mới quy trình xuất nhập cảnh, vừa bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc về quản lý nghiệp vụ vừa tạo sự thông thoáng phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương trong xu thế hội nhập phát triển... Hoạt động kiểm soát tại các đồn, trạm biên phòng đều được duy trì thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ. Thông qua các hoạt động quản lý nghiệp vụ đã kịp thời phát hiện hàng trăm vụ việc vi phạm quy chế biên phòng, vi phạm an ninh trật tự, buôn bán chất ma túy, thuốc nổ...

Quán triệt phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, công tác đối ngoại biên phòng luôn được chú trọng. Những năm gần đây, lực lượng quân đội các nước, các tàu đến thăm xã giao Đà Nẵng thông qua cửa khẩu cảng, BĐBP thành phố thực hiện tốt công tác quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh. Trên lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, BĐBP thành phố có những hoạt động tích cực, liên tục

tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại... Đồng thời phát hiện bắt giữ và phối hợp các cơ quan chức năng đấu tranh xử lý nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại, xung công quỹ hàng chục tỷ đồng... Các lực lượng tuần tra phát hiện, xử lý 34 vụ/50 đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, thủy sản, giao thông đường thủy nội địa, môi trường...

Năm 2025, Đảng ủy BĐBP thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác trọng tâm, xử lý các tình huống trên khu vực biên giới biển bảo đảm đúng chủ trương, đối sách; đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xử lý hiệu quả các vụ việc, đúng pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai đồng bộ, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ các lực lượng và địa phương tổ chức xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

THU THẢO

Quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Những tháng cuối năm, tình hình vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua tuyến biên giới biển có nhiều diễn biến phức tạp. Xác định rõ điều đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu cảng; tích cực đấu tranh các loại tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đơn vị phụ trách quản lý.

Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố xác lập và đấu tranh thành công 3 chuyên án; xây dựng và triển khai thực hiện thành công 26 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép và các loại tội phạm khác. Qua đó bắt giữ, xử lý 91 vụ/115 đối tượng, khởi tố 32 vụ/41 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 50 vụ/58 đối tượng, chuyển giao cơ quan Công an tiếp tục điều tra 4 vụ/4 đối tượng.

Mặc dù đạt nhiều kết quả, nhưng thời điểm cuối năm, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết, tình hình hoạt động của tội phạm,

vi phạm pháp luật dự báo sẽ gia tăng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng các thủ đoạn tinh vi để vận chuyển trái phép các chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các địa bàn biên phòng, biên giới biển dịp trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025.

Thực hiện kế hoạch đề ra, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP thành phố và lực lượng phòng, chống ma túy các đơn vị tăng cường bám nắm địa bàn trọng yếu,



Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ đối tượng mua bán ma túy trong đợt cao điểm. Ảnh: BÁ VĨNH

đánh giá sát thực tế tình hình, xác định chính xác các hướng, khu vực trọng điểm trong hoạt động mua bán, vận chuyển hàng lậu.

Trên cơ sở đó, tổ chức đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu qua biên giới, kiên quyết không để hình thành điểm nóng

an ninh trật tự trên địa bàn do đơn vị phụ trách. BĐBP thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: công an, hải quan, quản lý thị trường theo quy chế phối hợp trong công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới để phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Thượng tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương các phường biên giới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu cảng tích cực thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; không tham gia, không bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực

lượng đứng chân trên địa bàn triển khai hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết và thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Đồng thời thường xuyên bám địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt công tác chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cảnh giác, nâng cao ý thức đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiệu, Phó Chính ủy BĐBP thành phố chia sẻ, cùng với các giải pháp trên, Đảng ủy BĐBP thành phố cũng tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bảo vệ nội bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý phụ trách.

BÁ VĨNH

Nhiều nước tăng tốc phát triển điện hạt nhân

Vấn đề năng lượng sạch đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu, nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi khí hậu, cũng như nhu cầu ngày càng tăng cho quy mô nền kinh tế phát triển và đời sống cho con người.

Một trong những lựa chọn được nhiều nước triển khai đó là điện hạt nhân vì đây sẽ là nguồn cung cấp điện năng ổn định, có giá thành hợp lý và là nguồn không phát thải CO₂, khí vận hành. Đặc biệt điện hạt nhân sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và sẽ không sử dụng năng lượng hóa thạch. Đi đầu cho việc phát triển điện hạt nhân hiện nay trên thế giới, ngoài các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Anh, Pháp..., nhiều nước khác cũng tăng tốc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.



Tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Để gia tăng việc sử dụng năng lượng sạch, đáp ứng quy mô phát triển của nền kinh tế, trong vòng 18 năm tới (tức năm 2042), Nga dự kiến xây dựng 11 nhà máy điện hạt nhân mới với các công nghệ và công suất khác nhau. Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Nga (Rosatom) khẳng định kế hoạch xây dựng 28 GW điện hạt nhân mới là mục tiêu đầy tham vọng của Nga nhằm cung cấp năng lượng sạch cho các khu vực rộng lớn của đất nước trong nhiều thập niên tới và tạo cơ sở phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ.

Trong khi đó, Trung Quốc có gần 2/3 tổng sản lượng điện lực nay do các nhà máy điện than cung cấp. Investopedia cho biết, Trung Quốc hiện là quốc gia phát thải carbon dioxide lớn nhất thế giới, với 11.397 triệu tấn carbon phát thải trong năm 2022. Với mục tiêu giảm khí thải gây

ô nhiễm môi trường, những năm gần đây, việc phát triển điện hạt nhân được giới chức nước này đặc biệt quan tâm. Theo số liệu từ Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc, nước này hiện có 56 lò phản ứng đang hoạt động với tổng công suất chiếm khoảng 5% nhu cầu sử dụng điện toàn quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 1-12, Trung Quốc hòa lưới điện thành công tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba "Hoa Long 1" do nước này tự thiết kế và sở hữu quyền trí tuệ độc lập. Trung Quốc đang xây dựng và vận hành 33 tổ máy điện hạt nhân "Hoa Long 1", dẫn đầu thế giới về số lượng tổ máy, khẳng định vị thế của công nghệ điện hạt nhân của nước này. Trung bình mỗi tổ máy tạo khoảng 10 tỷ kilowatt giờ điện/

năm, đáp ứng nhu cầu của khoảng 1 triệu người tại các quốc gia phát triển vừa phải. Đồng thời, mỗi tổ máy giúp giảm 3,12 triệu tấn than tiêu thụ và 8,16 triệu tấn khí thải carbon dioxide, tương đương với việc trồng thêm hơn 70 triệu cây xanh.

Trước đó, theo Bloomberg, Trung Quốc phê duyệt kế hoạch xây dựng 11 lò phản ứng hạt nhân được phân bố ở các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Quảng Đông, Chiết Giang và Quảng Tây. Việc xây dựng dự kiến kéo dài trong 5 năm và tiêu tốn ít nhất 220 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 31 tỷ USD). Đến năm 2030, nước này có thể vượt Pháp và Mỹ để trở thành nhà sản xuất điện hạt nhân hàng đầu toàn cầu.

Không chỉ Nga, Trung Quốc mà hàng chục nước trên thế giới cũng đã xây dựng và sử dụng điện hạt nhân. Ngay cả các nước vùng Vịnh được mệnh danh là "vựa dầu mỏ" của thế giới cũng hướng tới nguồn năng lượng sạch này. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã hoàn tất nhà máy điện hạt nhân Barakah của Abu Dhabi đầu tiên trong thế giới Arab với công suất 40 terawatt giờ điện mỗi năm. Một số nước châu Á khác cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vài năm đến.

Có thể thấy, việc sử dụng năng lượng sạch và tái tạo đã và đang là nhu cầu thiết yếu, là tiêu chí hàng đầu của nhiều quốc gia cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nhằm giảm và tiến tới chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

LÊ MINH HÙNG

Viện trợ cho Gaza thêm ngặt nghèo

Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) thông báo dừng chuyển hàng cứu trợ qua cửa khẩu quan trọng Kerem Shalom từ Israel vào dải Gaza do quan ngại tình hình an ninh giữa lúc khủng hoảng lương thực càng nghiêm trọng.

Theo The Guardian, trên mạng xã hội X ngày 1-12, quan chức đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini cho biết, quyết định khó khăn này được đưa ra vào thời điểm nạn đói nhanh chóng gia tăng ở Gaza do các cuộc bạo vây đang diễn ra, những rào cản từ chính quyền Israel, các quyết định chính trị nhằm hạn chế số lượng viện trợ, tình trạng thiếu an toàn trên các tuyến đường viện trợ và các cuộc tấn công vào cảnh sát địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ việc vận chuyển viện trợ. Quan chức này nhấn mạnh, bảo vệ nhân viên cứu trợ và vật tư là trách nhiệm của Israel với tư cách là lực lượng chiếm đóng ở các vùng lãnh thổ Palestine. Do đó, nước này phải bảo đảm viện trợ chảy vào Gaza một cách an toàn và kiểm chế tấn công vào nhân viên cứu trợ.

Quyết định của UNRWA có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza khi mùa đông lạnh giá đang đến gần, với hàng trăm nghìn người Palestine hiện trú ẩn trong các trại lều tối tăm và phụ thuộc vào viện trợ quốc tế. Các chuyên gia cảnh báo nạn đói ở phía bắc, nơi mà lực lượng Israel gần như cô lập hoàn toàn từ đầu tháng 10-2024.

Cửa khẩu Kerem Shalom ở miền nam Israel và cửa khẩu Rafah ở Ai Cập là hai cửa khẩu biên giới được sử dụng để vận chuyển hàng viện trợ tới khoảng 2,4 triệu cư dân tại dải Gaza, trong đó Kerem Shalom - nằm ở đường biên giới giữa Ai Cập, Israel và Gaza - cho phép vận chuyển nhanh hơn nhiều so với cửa khẩu Rafah cách đó vài km. Từ tuần trước, hàng trăm người biểu tình gồm cả nhà hoạt động cánh hữu từ các khu định cư ở Bờ Tây cùng thân nhân của các con tin đang bị giam giữ tại Gaza, đã phong tỏa cửa khẩu Kerem Shalom, kêu gọi Chính phủ Israel không tiếp tục tạo điều kiện cho các chuyên hàng viện trợ đến dải Gaza, nhằm gây áp lực buộc Hamas phải trả tự do cho hơn 60 con tin vẫn còn sống. Để ngăn chặn hoạt động biểu tình này, ngày 28-11, Israel tuyên bố Kerem Shalom trở thành khu quân sự kiểm soát.

Theo Liên Hợp Quốc, tính đến tháng 10-2024,

có 333 nhân viên cứu trợ thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Theo UNRWA, tới đa 30 xe tải viện trợ nhân đạo vào Gaza mỗi ngày, chỉ như "muôi bò bẻ" đối với nhu cầu của người dân ở đó, trong khi mức trung bình trước xung đột là 500 xe. Song, ước tính khoảng 1/3 viện trợ "nhỏ giọt" này lại bị các băng đảng vũ trang đánh cắp và bán lại với giá rất cao. Ngày 16-11, các nhóm vũ trang lấy trộm lượng lớn các xe tải chở hàng cứu trợ. Tình trạng này cũng lặp lại ngày 30-11. Trước đó, tháng 10-2024, gần 100 xe tải chở hàng cứu trợ cho người dân Palestine tại Gaza bị cướp. Theo truyền thông Palestine, cuộc không kích của Israel vào ngày 30-11 tại Khan Younis khiến 3 nhân viên làm việc cho tổ chức từ thiện có trụ sở tại Mỹ World Central Kitchen (WCK) thiệt mạng, khiến tổ chức này phải dừng hoạt động.

Trước tình hình bất ổn này, ngày 2-12, hội nghị quy tụ các bộ trưởng ngoại giao từ nhiều quốc gia và đại diện của các cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có UNRWA, diễn ra tại thủ đô Cairo (Ai Cập) nhằm tăng cường phản ứng quốc tế đối với khủng hoảng nhân đạo ở Gaza cũng như huy động thêm viện trợ cho khu vực và toàn cầu, đặc biệt tăng cường hỗ trợ UNRWA, để xoa dịu phần nào nỗi thống khổ của người dân Palestine ở dải đất ven Địa Trung Hải này. Trong tuyên bố trước hội nghị, Chính phủ Anh cam kết cấp thêm 19 triệu bảng viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn tại Lebanon dường như đang trên bờ vực đổ vỡ khi cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thêm nhiều lần nữa. Trước tình hình này, giới quan sát cho rằng, con đường tiến đến lệnh ngừng bắn ở Gaza thêm muôn phần trắc trở. Nỗ lực ngừng bắn ở Gaza đã bị đình trệ khi Israel bác bỏ yêu cầu của Hamas về việc rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ này. Mỹ cho biết sẽ thúc đẩy một thỏa thuận khác. Theo cơ quan y tế Gaza, đến nay khoảng 44.300 người Palestine thiệt mạng và 90% trong số 2,3 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa do xung đột.

THULÊ

Thể thao

SHB Đà Nẵng thay huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật

Sau kết quả thất vọng ở 9 vòng đầu tại V-League 2024-2025, SHB Đà Nẵng có sự cải tổ mạnh mẽ ở thượng tầng (ban lãnh đạo) khi đồng loạt thay đổi giám đốc kỹ thuật và huấn luyện viên trưởng, trong khi chủ tịch CLB từ chức.



SHB Đà Nẵng (áo trắng) nỗ lực cải tổ ban lãnh đạo đội bóng với hy vọng cải thiện thành tích ở V-League 2024-2025.

Ngày 2-12, ông Lê Văn Hiếu cho biết đã từ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng và Chủ tịch CLB bóng đá SHB Đà Nẵng. "Tôi muốn CLB thay đổi nhân sự để đổi vận. Bóng đá quan trọng ở chỗ người đứng đầu. Từ giải hạng Nhất quay về V-League không phải quá khó, tôi có thể đảm nhận được. Tuy nhiên, để đưa bóng đá Đà Nẵng quay lại vị trí đứng đầu như ngày xưa cần người giỏi hơn. Ngày thời điểm này tôi xin từ chức", ông Hiếu nói.

Ông Lê Văn Hiếu được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng và Chủ tịch CLB bóng đá SHB Đà Nẵng từ tháng 10-2023. Hơn 1 năm đảm nhận vị trí, ông Hiếu để lại nhiều dấu ấn, giúp CLB SHB Đà Nẵng trở lại V-League 2024-2025 sau 1 năm xuống hạng. Tuy nhiên, tại mùa giải năm nay, đội bóng sông Hàn đối mặt nhiều khó khăn, phong độ thất vọng. Theo ông Hiếu, ông có tình yêu lớn với bóng đá, nên sẽ đồng hành cùng bóng đá Đà Nẵng ở vai trò khác. Để phát triển, bóng đá Đà Nẵng cần thêm nhiều nguồn lực, sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Với quyết định từ chức của ông Hiếu, SHB Đà Nẵng phải tìm người thay thế để điều hành các hoạt động của CLB. Ngoài ra, CLB cũng thay đổi thành phần ban huấn luyện.

Đội bóng sông Hàn hy vọng "thay tướng đổi vận" khi đưa HLV Cristiano Roland thay thế vị trí của HLV Đào Quang Hùng. Ông Hùng được đăng ký chức danh HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng từ đầu mùa giải năm nay, nhưng trên thực tế các quyết định và chuyên môn do Giám đốc kỹ thuật Trương Việt Hoàng đảm nhận. Năm ngoái, trong mùa giải đầu tiên năm quyền, HLV Trương Việt Hoàng giúp SHB Đà Nẵng vô địch giải hạng Nhất tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, tại mùa giải năm nay, đội bóng sông Hàn thi đấu thất vọng khi vẫn "chôn chân" ở cuối bảng xếp hạng với vốn vẹn 4 điểm sau 4 trận hòa và 5 trận thua.

Chưa nói đến chuyên môn, HLV Cristiano Roland sẽ vực dậy đội bóng ra sao, nhưng ít nhất đội bóng sông Hàn chờ đợi sự mới mẻ đến từ yếu tố tinh thần. Ông

Cristiano Roland sinh năm 1976, quốc tịch Brazil, khoác áo CLB Hà Nội (2008, 2009-2013) và 2 lần lên ngôi ở V-League. Cựu trung vệ CLB Benfica có bằng HLV loại A do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cấp. Ở cấp độ trẻ, ông từng quản lý U9 đến U19 tại các CLB của Bồ Đào Nha, Luxembourg. Năm 2021, ông làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng ở CLB Bình Dương. Sau đó, ông về năm đội U15 và U17 của CLB Hà Nội cũng như tham gia ban huấn luyện U17 Việt Nam. Mới đây, ông đưa đội U17 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á năm 2025. SHB Đà Nẵng là CLB chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp cầm quản, nên ít hẳn HLV Cristiano Roland khát khao thể hiện khả năng của mình. Hy vọng, sự nhiệt huyết của chiến lược gia này sẽ kéo tinh thần đang rệu rã của các cầu thủ Đà

Năng xúc trở lại.

Một lợi thế cho ông Cristiano Roland ở SHB Đà Nẵng là có sự đồng hành của HLV Phan Thanh Hùng, người thay thế HLV Trương Việt Hoàng làm Giám đốc kỹ thuật CLB. Sau khi rời vị trí HLV trưởng SHB Đà Nẵng năm 2023, HLV Phan Thanh Hùng làm Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng. Hơn ai hết, ông Hùng hiểu rõ những tồn tại của đội bóng sông Hàn và được kỳ vọng phát huy những kinh nghiệm của mình để "giải cứu" đội. Theo ông Hùng, trở lại đội 1 SHB Đà Nẵng trong giai đoạn này mang đến nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ông sẽ nỗ lực hết sức cùng ban huấn luyện đội cải thiện thành tích ở chặng đường phía trước.

Với kết quả hiện nay, mỗi trận đấu còn lại của SHB Đà Nẵng tại V-League 2024-2025 không khác gì một trận chung kết. Do đó, đội cần làm gì mới để cắt chuỗi trận thất vọng, giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Năm quyền dẫn dắt đội trong thời gian V-League đang trong quãng nghỉ nhưng chủ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị dự ASEAN Cup 2024, HLV Cristiano Roland và Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng có thời gian hơn 1 tháng làm quen công việc mới. Việc tìm những cầu thủ nội và ngoại binh chất lượng bổ sung là cần thiết. Tuy nhiên, theo quy định của ban tổ chức, các đội chỉ được bổ sung cầu thủ sau khi giải kết thúc giai đoạn 1 (vòng 13). Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của HLV Cristiano Roland và Phan Thanh Hùng từ vòng 10 đến 13 là xây dựng lối chơi hiệu quả nhất dựa trên đội hình đã đăng ký từ đầu mùa giải để giúp đội thoát hiểm.

PHI NÔNG

Chuyện tử, chuyện thôn

Tổ trưởng dân phố nhiệt huyết

Hơn 6 năm đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ dân phố 37, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), ông Nguyễn Bé luôn gương mẫu và tận tâm. Ông tâm niệm còn sức khỏe là còn cống hiến và mong muốn đóng góp sức mình để xây dựng tổ dân phố ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Tổ 37 có 127 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu, đa phần là lao động phổ thông, đời sống còn nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, tổ nằm trong khu vực trung thấp, thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Ông Bé chia sẻ, vào mùa mưa, năm nào khu vực này cũng vài lần bị ngập hơn 1m. Để bảo đảm tình hình, tài sản cho người dân, ông cùng ban điều hành tổ dân phố tích cực phối hợp cùng chính quyền các cấp sơ tán những hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn. Theo ông Bé, do nằm trong vùng "rốn lũ" nên chỉ cần trời mưa lớn liên tục vài giờ đồng hồ, nước lũ sẽ từ khu vực đèo Đại La đổ về gây ngập cục bộ. Mỗi lần như vậy, đội ứng cứu nhanh của tổ lại gặp rút lên đường. "Đội có khoảng 10 thành viên là thanh niên, khi có lũ, tôi cùng anh em dùng thuyền ưu tiên sơ tán người già và trẻ em, đồng thời hỗ trợ người dân kê cao tài sản, tránh thiệt hại", ông Bé nói.

Nhờ con lũ lịch sử tháng 10-2023, ngày khi đưa bà con đến nơi an toàn, ông đảm nhiệm trong nước lũ để hỏi thăm tình hình, hỗ trợ thực phẩm cho những hộ dân còn trú lại. Lũ đi qua, ông vận động hơn 500 suất quà trị giá gần 250 triệu đồng để trao cho gia đình bị thiệt hại.

Sâu sát cơ sở, nên hệ ai trong tổ gặp khó khăn, ông Bé lại gõ cửa từng nhà, huy động sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Điển hình như trường hợp em Huỳnh Thị Hoàn Hàn không may bị rạn cần, để giữ an toàn tính mạng phải lọc máu gấp. Tuy nhiên, gia đình Hàn thuộc diện khó khăn, không có tiền chữa trị nên ông Bé đã huy động số tiền 13,5 triệu đồng từ mạnh thường quân để hỗ trợ. "Được giúp đỡ bà con, tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, khi đảm nhận vai trò tổ trưởng thì việc cần làm đầu tiên là luôn lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời giúp đỡ khi người dân cần", ông Bé nói.

Ngày từ những ngày đầu làm tổ trưởng, ông Bé vận động 13 hộ dân góp công, hiến đất để chỉnh sửa đoạn đường nội bộ trong khu dân cư,

làm cống thoát nước, nâng cao mặt đường bê-tông tổng diện tích 150m² với kinh phí 80 triệu đồng. Nhờ sự đồng lòng gắng sức của người dân mà con đường hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018 khiến ai nấy đều phấn khởi bởi ngõ xóm đẹp hơn, việc đi lại dễ dàng hơn trước.

Nhằm phát huy sự đoàn kết, đồng thuận trong tổ, ông thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, tiếp thu, chuyển kiến nghị đến các cấp chính quyền kịp thời giải quyết. Đồng thời, thông qua các buổi họp tổ, ông Bé thường xuyên vận động các hộ dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Dịp cuối tuần, ông Bé thường xuyên huy động người dân dọn dẹp vệ sinh kiệt, hẻm, khơi thông cống rãnh, giúp khu dân cư luôn sạch sẽ, thoáng mát. Theo ông Bé, muốn thành công, người cán bộ phải nỗ lực để dân quý, dân tin. Mọi khoản chi tiêu dù nhỏ nhất đều công khai, minh bạch trước dân. "Minh là cán bộ phải luôn gương mẫu đi đầu, "xân tay áo" vào làm thì mới khơi dậy được phong trào", ông Bé nói.

Ông Lê Cư Anh, Bí thư Chi bộ khu dân cư 8 Đà Sơn cho biết, từ ngày ông Nguyễn Bé làm tổ trưởng tổ dân phố, người dân tin tưởng, phấn khởi. Ông là người tích cực, nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao, miệt mài tay làm. Điều này cũng được ông Nguyễn Thiện Chương, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam nhìn nhận: "Ông Bé luôn tận tụy, nhiệt huyết trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó, đặc biệt trong công tác hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai". Với những đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tổ trưởng, từ năm 2018 đến nay, ông Bé thường xuyên được UBND quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Nam khen thưởng bởi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PHUỐC AN

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MB